

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂN QUANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VHXX
V/v trợ giúp xã hội nhân dịp tết
nguyên đán Ất Tỵ và tổ chức chúc,
mừng thọ đầu xuân năm 2025

Tân Quang, ngày 24 tháng 12 năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức chính trị - xã hội;
- Công an xã; Ban chỉ huy quân sự xã;
- Hội người cao tuổi; Hội NNCD da cam; Hội chữ thập đỏ;
- Công chức: Văn hoá- xã hội, Kế toán – tài chính;
- Các xóm trên địa bàn xã.

Thực hiện Công văn số 4187/UBND-LĐTBOXH ngày 20/12/2024 của UBND thành phố Sông Công về việc xây dựng kế hoạch chuẩn bị các hoạt động nhân dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Để chuẩn bị cho công tác thăm, tặng quà và tiếp tục thực hiện tốt công tác trợ giúp xã hội cho các đối tượng góp phần ổn định đời sống nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ và tổ chức chúc, mừng thọ cho người cao tuổi đầu xuân năm 2025; UBND xã Tân Quang đề nghị UBNDTTQ xã, các ban ngành đoàn thể, Công an xã, BCH quân sự xã, các cán bộ chuyên môn có liên quan và các xóm thực hiện một số nội dung sau:

1. Công chức Văn hoá – xã hội

Xây dựng kế hoạch thăm, tặng quà của Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND- UBND xã Tân Quang; tiếp nhận, tham mưu cho UBND xã họp xét, phân bổ và tặng quà của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đến các đối tượng chính sách người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và bảo trợ xã hội,...; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác trợ giúp xã hội nhân dịp tết nguyên đán Ất Tỵ theo quy định.

Tổng hợp, lập danh sách, báo cáo kết quả tặng quà Chủ tịch nước, quà theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thái Nguyên, danh sách đề nghị lãnh đạo tỉnh, thành phố thăm, tặng quà, danh sách đề nghị hỗ trợ gặp mặt các đối tượng chính sách người có công và danh sách các hộ có nguy cơ thiếu đói trong dịp tết nguyên đán và giáp hạt đầu năm 2025.

Phối hợp với Hội người cao tuổi xã và các xóm rà soát lại, tổng hợp danh sách, lập dự toán kinh phí tặng quà, khung thiệp các cụ được chúc mừng thọ năm 2025, hướng dẫn các xóm tổ chức chúc, mừng thọ cho người cao tuổi đảm bảo trang trọng và có ý nghĩa.

Kịp thời triển khai, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với đối tượng người có công, BTEXH, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đúng quy định.

Tham mưu UBND xã tổ chức lễ dâng hương tại Đền thờ anh hùng liệt sĩ thành phố.

2. Công chức Kế toán – tài chính

Căn cứ danh sách các đối tượng đề nghị hỗ trợ gặp mặt, danh sách các đối tượng được lãnh đạo xã thăm, tặng quà nhân dịp tết nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, danh sách người cao tuổi thọ 70, 75 tuổi được chúc thọ, mừng thọ năm 2025, chủ động tham mưu lãnh đạo UBND bố trí ngân sách và cấp kinh phí gặp mặt, tặng quà và chúc thọ kịp thời, đầy đủ cho các đối tượng.

3. Công an xã

Chỉ đạo tổ an ninh cơ sở tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phối hợp với các ngành đoàn thể xóm chủ động nắm tình hình, giữ vững an toàn trật tự xã hội, đảm bảo an toàn trên không gian mạng, chủ động phát hiện sớm và có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra đảm bảo cho nhân dân vui Xuân, đón tết an toàn, vui vẻ. Chủ động lập danh sách công an nghĩa vụ đang tại ngũ và chuẩn bị nhập ngũ năm 2025 gửi kế toán – tài chính tổng hợp **trước ngày 31/12/2024**.

4. Ban chỉ huy quân sự xã

Nắm chắc tình hình, xây dựng lịch trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp tết nguyên đán, chuẩn bị tốt công tác gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2025. Chủ động lập danh sách bộ đội nghĩa vụ đang tại ngũ và chuẩn bị nhập ngũ gửi kế toán – tài chính tổng hợp **trước ngày 31/12/2024**. Bố trí lực lượng tiêu binh và làm công tác tổ chức chương trình dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ anh hùng liệt sĩ thành phố Sông Công.

5. Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức chính trị - xã hội

Đề nghị UBMTTQ xã chỉ đạo các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch và phối hợp với UBND xã trong hợp xét, thăm, tặng quà các đối tượng chính sách NCC, BTXH, người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tùy theo tình hình, điều kiện thực tế; tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ tuần cao điểm tết vì người nghèo năm 2025; nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện các hộ gia đình không may gặp hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ thiếu ăn trong dịp tết nguyên đán để đề nghị trợ giúp và giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội dịp tết nguyên đán tại địa phương.

6. Hội người cao tuổi xã

Chỉ đạo chi hội người cao tuổi các xóm phối hợp với Trưởng xóm rà soát lại danh sách các cụ được chúc, mừng thọ năm 2025 và hướng dẫn các chi hội việc tổ chức chúc, mừng thọ cho các cụ đảm bảo kịp thời, trang trọng. Lập danh sách người cao tuổi đề nghị thành phố tặng quà để UBND xã hợp xét và gửi danh sách về Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố đúng thời hạn.

7. Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin

Thường xuyên nắm chắc điều kiện, hoàn cảnh của hội viên; Rà soát lập danh sách nạn nhân chất độc da cam Dioxin đề nghị thành phố tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ để UBND xã hợp xét (Ưu tiên những đối tượng chưa được nhận quà) và kịp thời gửi danh sách về Hội nạn nhân CĐDC Dioxin thành phố.

8. Hội chữ thập đỏ xã

Triển khai kế hoạch vận động, trợ giúp các đối tượng khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn, chỉ đạo chi hội trưởng chữ thập đỏ các xóm phối hợp với Trưởng xóm và các ngành đoàn thể ở xóm rà soát, kịp thời phát hiện và báo cáo các hộ gia đình, người dân không may gặp hoàn cảnh khó khăn đặc biệt để đề xuất thăm hỏi, tặng quà kịp thời. Chủ động lập danh sách đối tượng có hoàn cảnh khó khăn đề nghị thành phố tặng quà theo phân bổ của ngành để UBND xã họp xét và gửi danh sách về Hội chữ thập đỏ thành phố đúng thời gian quy định.

9. Các xóm

Nắm bắt tình hình ở cơ sở, chủ động rà soát, kịp thời báo cáo UBND xã những hộ gia đình, người dân không may gặp hoàn cảnh khó khăn đặc biệt để thăm hỏi, động viên trong dịp tết nguyên đán Ất Tỵ đảm bảo nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, vui tươi, tiết kiệm. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em mồ côi, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tùy theo điều kiện thực tế của cơ sở.

Lập danh sách chi tiết các đối tượng thương- bệnh binh, thân nhân liệt sĩ (mỗi liệt sĩ 01 thân nhân), người thờ cúng liệt sĩ, người HĐKC bị nhiễm CĐHH đề nghị hỗ trợ gặp mặt nhân dịp tết nguyên đán Ất Tỵ và tổ chức gặp mặt các đối tượng đảm bảo ý nghĩa, trang trọng. Thời hạn nộp danh sách và báo cáo thời gian cụ thể xóm tổ chức gặp mặt về UBND xã **chậm nhất ngày 31/12/2024**.

Phối hợp với chi hội người cao tuổi rà soát lại người cao tuổi đến tuổi được chúc thọ, mừng thọ năm 2025 theo quy định tránh trùng lặp hoặc bỏ sót đối tượng, báo cáo danh sách về UBND xã **chậm nhất ngày 30/12/2024**; Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức chúc, mừng thọ cho người cao tuổi năm 2025 đảm bảo trang trọng, cấp quà kịp thời, đầy đủ cho người cao tuổi được chúc, mừng thọ và báo cáo thời gian xóm tổ chức chúc, mừng thọ về UBND xã **trước ngày 31/12/2024**.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành, thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong thời gian trước, trong và sau tết đồng thời huy động, vận động sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân chung tay ủng hộ tuần cao điểm tết vì người nghèo và thực hiện tốt công tác trợ giúp xã hội dịp tết nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 tại cơ sở.

Căn cứ nội dung trên, UBND xã đề nghị các ban, ngành đoàn thể, Công an xã, BCH quân sự xã, Hội người cao tuổi, Hội chữ thập đỏ, Hội nạn nhân CĐDC Đioxin, các cán bộ chuyên môn có liên quan và các xóm nghiêm túc triển khai, thực hiện và báo cáo đúng tiến độ. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các xóm báo cáo về UBND xã (Qua Đ/c Ngọc – Cán bộ LĐ-TB&XH) để tổng hợp báo cáo lãnh đạo UBND chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND xã (B/c);
- Lãnh đạo UBND xã;
- Như Kính gửi;
- Lưu: VP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Cường

